

จินตนา ทุมวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ตามที่ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงและจากรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เหมาะสมที่จะพิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพหรือทำลายห้องน้ำ ดิฉันคิดว่าเหมาะสมแล้วที่จะแปรสภาพหรือทำลายเนื่องจากถ้าสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุหลังใหม่ขึ้นมา ห้องน้ำหลังเดิมจะถูกบังอยู่ในมุมมืดถ้าหากเข้าไปใช้ห้องน้ำตอนกลางคืนก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และที่สำคัญห้องน้ำตามที่ได้มาใช้เป็นห้องน้ำที่ไม่ระบายและราดน้ำไม่ลง ถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้

สมร มีคุณ ประธานสภา ขอบคุณสมาชิก หมู่ที่ ๕ ที่ได้อภิปราย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ขอมติที่ประชุม ซึ่งตอนนี้มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อยู่ในห้องประชุมตอนนี้จำนวน ๑๒ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม และเมื่อครบองค์ประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้

มติที่ประชุม อนุมัติแปรสภาพหรือทำลาย(ห้องน้ำ)

อนุมัติ จำนวน ๑๒ เสียง

ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

คริสโตเฟอร์ยร สารวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มูลนิธิศรีวนาลัย ได้มามอบงบประมาณให้กับผู้พิการจำนวน ๑๒ คน และมอบรถโยก จำนวน ๑ คัน ทางมูลนิธิขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้คนพิการ ที่มูลนิธิ โดยอบรมเสร็จ จะมิงงบประมาณให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาต่อยอดที่ได้อบรมไปแล้ว เป็นหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว อายุระหว่าง ๑๕-๔๐ ปี เปิดอบรมหลักสูตร ช่วงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕

อุทัย พรหมลี ปลัด อบต. ผมขอถามเรื่องโครงการธนาคารขยะ ไม่ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านดำเนินการไปถึงไหนแล้ว รongศรี ชมภูพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ทางหมู่บ้านมีภารกิจในการดำเนินการมากจึงยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด อนุวัฒน์ ภูวก นายก อบต. ได้รับการประสานจากผู้รับผิดชอบโดยตรงคือ นายวุฒิศักดิ์ บัวจุม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จะไปปรับสมัครตามชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ที่ประชุม รับทราบ

สมร มีคุณ ประธานสภา อบต. มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมจะเสนอแนะหรือข้อคิดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาสัมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นอย่างยิ่ง ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ดา สิงห์สาย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ